



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวัน ที่ 14 มีนาคม 2561

เรื่อง

1. เกษตรกร 3ชาติขยายการค้าต้นยาง-สับปะรดส่งออกโต
2. ภาพข่าว: ร่วมมือภาคเกษตร
3. ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศ หมา-แมว กั้น'พิษสุนัขบ้า'ระบาด
4. กรมส่งเสริมสหกรณ์..สร้างอาชีพทำนาเกลือยั่งยืนยกระดับสหกรณ์
5. สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น รวมตัวเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรม
6. ส่งกฤษฎีกาตีความเงินเชสส์ หวั่นค่าโง่ซ้ำรอยกล้วย-ยื่นรรมว.เกษตรฯยับยั้ง
7. คอลัมน์ AROUND BANGKOK: โรคพิษสุนัขบ้าระบาด15จว.
8. ภาพข่าว: เกษตรกรรุ่นใหม่
9. ทอยจ่ายวัคซีนโรคพิษหมาบ้า
10. ภาพข่าว: สุภาพร พิมลลิขิต
11. คอลัมน์ มองมุมใหม่: การกระจายอำนาจคืออนาคตของประเทศไทย
12. คอลัมน์ เเด่นทั่วไทย: โรคพิษสุนัขบ้าระบาด 15 จังหวัด

สื่อ

- โพสต์ทูเดย์  
โพสต์ทูเดย์  
เดลินิวส์  
สยามรัฐ  
สยามรัฐ  
ฐานเศรษฐกิจ  
M2F  
ไทยโพสต์  
มติชน  
โลกวันนี้  
กรุงเทพธุรกิจ  
โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*

# เกษตรกร 3ชาติขยายการค้า ต้นยาง-ลับประรดส่งออกโต

โพสต์ทูเดย์ - “กฤษฎา” ชี้ตลาดสินค้าเกษตร ไทยสดใส หลังหารือทูตหลายประเทศ ร่วมมือต้นยางพารา ลับประรด และทุ่นาส่งออก พร้อมแจงคืบหน้าแก้ปัญหาไอยูยู

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้หารือร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไนจีเรีย สหภาพยุโรป และสาธารณรัฐเปรู ประจำประเทศไทย เพื่อขยายความร่วมมือทางการเกษตรและมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างกัน โดยเฉพาะการหารือกับสหภาพยุโรปและสาธารณรัฐเปรู ซึ่งทางกระทรวงเกษตรฯ ขอให้สนับสนุนการนำเข้าสินค้าจากไทย เช่น ยางพารา ธรรมชาติ ลับประรด ปลายทุ่นา และข้าวจากไทย

ทั้งนี้ ประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและการสนับสนุนทางวิชาการในด้านต่างๆ กับทั้ง 3 ประเทศ โดยไทยยินดีให้การสนับสนุนฝึกอบรมทางวิชาการด้านเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปข้าวแก่สาธารณรัฐไนจีเรีย ซึ่งประเทศไทยขอให้ไนจีเรียส่งข้อเสนอโครงการผ่านกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ



กฤษฎา บุญราช

นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับการขยายตลาดสินค้าสัตว์ปีกจากไทยไปยังไนจีเรียเพิ่มเติม เนื่องจากเห็นว่าไนจีเรียมีโอกาสในการนำเข้าสูง เพราะมีประชากรมุสลิมเกือบ 50% ของจำนวนประชากรทั้งหมดประมาณ 180 ล้านคน ขณะที่ประเทศไทยก็มีสินค้าฮาลาลที่ได้มาตรฐานสากล

สำหรับการหารือกับเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทยนั้น สหภาพยุโรปได้แสดงความชื่นชมในความร่วมมือระหว่างไอยูยูและกรมปศุสัตว์ของไทย ในการดำเนินงานของคณะทำงานอย่างไม่เป็นทางการ (Informal Contact Group) ซึ่งช่วยให้การติดตามงาน/เอกสารการขอเปิดตลาด รวมถึงการติดตาม

ประเด็นเร่งด่วนด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ดี เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำประเทศไทย ได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะทำงานอย่างไม่เป็นทางการสำหรับสินค้าพืชเพิ่มเติม ฝ่ายไทยเห็นด้วยกับข้อเสนอดังกล่าว พร้อมกันนี้ไอยูยูชื่นชมการทำงานในการแก้ไขปัญหาประมง (ไอยูยู) ของไทยด้วย

ด้านการหารือกับสาธารณรัฐเปรูนั้น กระทรวงเกษตรฯ ได้แจ้งความคืบหน้าของการเดินทางไปตรวจรับรองโอควาโดจากประเทศเปรูก่อนการส่งออกในช่วงสิ้นเดือน มี.ค.นี้ และได้มอบหมายกรมวิชาการเกษตรพิจารณาการเปิดตลาดให้กับเปรูตามกระบวนการ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านหม่อนไหม ซึ่งจะเกิดประโยชน์กับทั้งสองประเทศในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ โดยในปีที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนนักวิชาการด้านประมงระหว่างกันด้วย ■



**ร่วมมือภาคเกษตร :** ฤทธิยา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อนุญาตให้ อาห์เหม็ด นูฮู บามัลลี (H.E. Mr.Ahmed Nuhu Bamalli) เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย ประจำประเทศไทย เข้าพบและหารือถึงความร่วมมือด้านการเกษตร ทั้งการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญตลอดจนการขยายมูลค่าการค้าและการลงทุน

# ขึ้นทะเบียนทั่วประเทศ หมา-แมว กัน 'พิษสุนัขบ้า' ระบาด กระทรวงเกษตรฯเตรียมเซตซีโร่ กว่า 7 ล้านตัวทั้งมีและไม่มีเจ้าของ

วางมาตรการป้องกันพิษสุนัขบ้า ระบาด กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเซตซีโร่ "หมา-แมว" เลี้ยงขึ้นทะเบียน ♦ อ่านต่อหน้า 9

## 'พิษสุนัขบ้า' □ ต่อจากหน้า 1

ทุกตัวในไทย ป้องกันโรคได้หมดจด หลังกฎหมายผ่านขั้นตอน สนช. ด้าน "รมว.เกษตรฯ" สั่งการด่วน อธิบดีปศุสัตว์ เร่งชี้แจงประชาชน-คอกโรคระบาดพิษสุนัขบ้า ลดความหวาดกลัว ขณะที่ หัวหน้า-ปธานบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สถานการณ์น่าเป็นห่วง ประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว 30 วัน รัศมี 5 กม.

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ระบาดว่า ระหว่างนี้ สภาสัตว์ปศุสัตว์แห่งชาติ (สนช.) อยู่ในขั้นตอนพิจารณากฎหมายการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชัดเจน โดยเฉพาะสุนัขและแมว ซึ่ง นายวัลลภ ตังคณานุก์ธน์ สมาชิกสนช. ดำเนินการผ่านขั้นตอนร่างกฎหมายเป็น พ.ร.บ. ไว้แล้ว พร้อมเตรียมเสนอเข้าที่ประชุม สนช. พิจารณา ซึ่งเมื่อผ่าน สนช. เป็นกฎหมายให้นำบังคับใช้ มาทำกฎกระทรวง ระบุให้ประชาชนนำสัตว์เลี้ยงไปขึ้นทะเบียนที่หน่วยงานไหน

"การขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง ยังไม่เคย

เกิดขึ้นในประเทศไทย ถ้ามีขึ้นจะได้เข้าสู่ระบบเซตซีโร่ ทำได้จบทุกเรื่อง เมื่อมีกฎหมายบังคับให้เจ้าของต้องนำสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว มาขึ้นทะเบียนทุกตัวทำให้การป้องกันโรค ควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ ดูแลสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีน ได้ผลดีตรงตามเป้าหมาย โดยเฉพาะโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อสู่สัตว์และคน รวมทั้งจะได้รู้จำนวนสุนัขจรจัด ไม่มีเจ้าของได้ชัดเจน โดยสัตว์ไม่มีเจ้าของ นำไปไว้สถานที่ยกสัตว์ ทำให้การดูแลควบคุมโรคได้ง่ายขึ้นด้วย และทำหมันคุมการเพิ่มจำนวนได้" นายสัตวแพทย์สรวิศ เปิดเผย

นายสัตวแพทย์สรวิศ เปิดเผยต่อว่า ในปี 2559 ได้สำรวจสุนัขทั่วประเทศมี 7 ล้านตัว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ หากขึ้นทะเบียนสุนัขจะกำหนดได้ทั้งเรื่องเลขที่ประจำตัวสุนัข เลขที่บ้านเจ้าของ รวมทั้งแต่ละคนต้องมีเท่าใดถึงเหมาะสม เพราะถ้ารักสุนัขมาก อยากรจะเลี้ยงมาก ต้องมีกำลังทรัพย์พอเพียงถึงเลี้ยงได้ที่ผ่านมา กฎหมายใช้บังคับ พ.ร.บ. โรคพิษสุนัขบ้า ใครไม่นำสุนัข แมว มาฉีดวัคซีนปรับ 200 บาท มันอ่อนเกินไป และยังมี พ.ร.บ. ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์อีก เมื่อเกิดโรค

ระบาดขึ้นไปทำอะไรสุนัขก็ต้องโดนแจ้งความ เช่น จ.เชียงราย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ทำการทารุณฆ่าสุนัข ตอนนี้อยู่โดนมูลนิธิเอกชนแจ้งความฟ้องร้องอยู่ ซึ่งกฎหมายขึ้นทะเบียนสุนัข แมว จะเป็นการแก้ที่ต้นตอ เพราะขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงจะสามารถป้องกันโรคได้ง่ายขึ้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ ได้เรียกด่วนให้ นายสัตวแพทย์อภิรักษ์ สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เข้าชี้แจงสถานการณ์โรคระบาดพิษสุนัขบ้าใน 13 จังหวัด และประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าชั่วคราว 31 จังหวัด รวมถึงกระแสข่าวในโซเชียลที่นำเสนอพบการระบาดเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนหวาดกลัว ซึ่ง นายกฤษฎา ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ เร่งชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงมาตรการควบคุมโรคอย่างทั่วถึงและทันเหตุการณ์

อีกด้าน ที่ จ.ตรัง สถานการณ์พบสุนัขเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่ 4 อำเภอของ จ.ตรัง ประกอบด้วย อ.ปะเหลียน อ.ห้วยยอด อ.รัษฎา และ อ.วังวิเศษ โดยทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ได้ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 ครอบคลุมทั้ง 4 อำเภอ พร้อมประสานเจ้า



▲ ลงพื้นที่...นายสัตวแพทย์รัชภูมิ เขียวสนาม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ นำ จนท.ปศุสัตว์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันให้สุนัขจรจัดที่วัดพนมวัน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง จ.นครราชสีมา

หน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ลงควบคุมพื้นที่ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่นั้น ล่าสุดนายซิมพัฒนา หมุนกลับรองนายกเทศมนตรีตำบลท่าม่วง อ.ห้วยยอดกล่าวว่า ในพื้นที่ พบสุนัขป่วยด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 1 ตัว อยู่ที่หมู่ 5 ซึ่งสุนัขตัวดังกล่าวเป็นสุนัขจรจัด เมื่อพบเชื้อก็ต้องระดมวัคซีนฉีดป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขบ้าน แมวบ้านที่ประชาชนเลี้ยงไว้และสุนัขจรจัด แมวจรจัด ในรัศมี 1-5 กม.

ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสาโรช จันทร์ลาด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก จ.ราชบุรีแจ้งผลการตรวจหาสุนัข 2 ตัว พบติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า จาก หมู่ 14 ต.หินเหล็กไฟ อ.หัวหิน และ หมู่ 6 ต.วังกัฟง อ.ปราณบุรี ล่าสุดได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราวระยะเวลา 30 วัน รัศมี 5 กม. จากหมู่ 14 ต.หินเหล็กไฟ โดยมีพื้นที่บางส่วนเป็นเขตรอยต่อกับเทศบาลเมืองหัวหิน จะต้องถูกประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวด้วย ล่าสุดเจ้าหน้าที่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันให้สุนัขจรจัด และสุนัขบ้าน ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอจะฉีดวัคซีนป้องกันให้ผู้ที่สัมผัสสัมผัสกับสุนัขที่ติดเชื้อ ขณะที่ ต.วังกัฟง อยู่ในประกาศเดิม

เนื่องจาก ผวจ. ยังไม่ลงนามยกเลิก หลังจากประกาศเขตโรคระบาดสัตว์โรคพิษสุนัขบ้าต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือน ม.ค.60 ทั้งนี้ อ.ปราณบุรียอมรับว่าทุกตำบลอยู่ในข่ายที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุด เนื่องจากมีสุนัขจรจัดอีกหลายพันตัว ขณะที่ จ.นครราชสีมา นายสัตวแพทย์รัชภูมิ เขียวสนาม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาสุขภาพสัตว์ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา พร้อมกำลัง ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทำหมันให้กับสุนัขจรจัดที่วัดพนมวัน ต.บ้านโพธิ์ อ.เมือง ซึ่งอยู่ติดกับปราสาทพนมวันแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก โดยมีชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับที่ อ.เสิงสาง นายศักรินทร์ เสมศิริรัฐ นายอำเภอเสิงสาง และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ นำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแจกจ่ายให้กับกลุ่มอาสาสมัครปศุสัตว์ตำบลและผู้นำชุมชนในพื้นที่ อ.เสิงสาง เพื่อนำออกไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้เลี้ยงสุนัขและแมวพร้อมนำทีมชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ ฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวของประชาชนในแต่ละตำบลแบบเคาะประตูบ้าน หลังจาก อ.เสิงสาง เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า.



## บทความพิเศษ



**กรมส่งเสริมสหกรณ์..  
สร้างอาชีพ  
ทำนาเกลือที่ยั่งยืน > 8**



## บทความพิเศษ

อาชีพทำนาเกลือ เป็นอาชีพที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงวางรากฐานไว้ให้คนไทย โดยทรงพระราชทานพื้นที่ในการทำนาเกลือจนเกิดประโยชน์ต่อคนไทยมาช้านาน ซึ่งประโยชน์ของเกลือทะเลไม่ใช่เพียงช่วยทำให้คนไทยไม่เป็นโรคคอหอยพอกเท่านั้น แต่ยังสามารถนำเกลือไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ อีกมากมาย

จังหวัดเพชรบุรี เป็นหนึ่งแหล่งผลิตเกลือทะเลรายใหญ่ มีพื้นที่ในการทำนาเกลือทะเล จำนวน 32,000 ไร่ แต่เกษตรกรผู้ทำนาเกลือ ยังคงประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ อาทิ การผลิตเกลือทะเลที่ไม่ได้คุณภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ประกอบกับราคาเกลือที่มีความผันผวน จึงเกิดการรวมตัวของเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ จัดตั้งเป็น “สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด” ภายใต้การดูแลของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี กรมส่งเสริมสหกรณ์

สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2536 เดิมชื่อ “สหกรณ์การเกษตรชาวนาเกลือบ้านแหลม จำกัด” มีสมาชิกแรกเริ่ม 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบ้านแหลม กลุ่มบางขุนไทร กลุ่มปากทะเล และกลุ่มบางแก้ว-พะเนิน สมาชิกแรกตั้ง 111 คน ทุนดำเนินงานแรกเริ่ม 111,000 บาท ต่อมาได้มีการขยายการเปิด



# กรมส่งเสริมสหกรณ์.. สร้างอาชีพทำนาเกลือที่ยั่งยืน ยกระดับสหกรณ์ผลิตเกลือทะเลสู่มาตรฐาน

รับสมาชิกและแผนดำเนินงานครอบคลุมทุกอำเภอของจังหวัดเพชรบุรี และจัดทะเบียนชื่อว่า “สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด” ปัจจุบันมีสมาชิก 261 คน มีพื้นที่ทำนาเกลือ จำนวน 16,286 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 45.24 ของพื้นที่ทำนาเกลือทั้งหมดของจังหวัดเพชรบุรี ดำเนินธุรกิจหลัก คือ การรวบรวมผลผลิตเกลือทะเลจากสมาชิก การแปรรูป การจัดหาสินค้ามาจำหน่ายให้สมาชิกและการให้บริการ

อื่นๆ สำหรับการดำเนินธุรกิจรวบรวมและจำหน่ายเกลือทะเล ของสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ได้จัดทำแผนรวบรวมผลผลิตจากสมาชิกโดยการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ร่วมกับสมาชิกเพื่อรวบรวมผลผลิตเกลือผ่านชุมนุมสหกรณ์เกลือทะเลไทย จำกัด ระยะเวลาดำเนินการเดือนกุมภาพันธ์-ธันวาคม 2561 โดยแบ่งประเภทเกลือ ได้แก่ 1.เกลือขาว



จำนวน 2,423 ตัน 2.เกลือกลาง จำนวน 62,579 ตัน 3.เกลือดำ จำนวน 3,432 ตัน รวมทั้งสิ้น 68,434 ตัน ปัจจุบันสหกรณ์ฯ รวบรวมเกลือจากสมาชิก จำนวน 614,310 กิโลกรัม และส่งผ่านชุมชนฯ ไปแล้ว 469,950 กิโลกรัม

ในโอกาสนี้ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายธีระ วงศ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ และนายประกอบ เผ่าพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชมขบวนการผลิตเกลือทะเลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย เพชรบุรี จำกัด พร้อมรับฟังปัญหาการทำอาชีพเกลือทะเล ณ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

จากการรับฟังปัญหาการทำอาชีพเกลือทะเลของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด พบว่า สมาชิกยังประสบปัญหาในการดำเนินงานหลายด้าน ที่ภาครัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุน จึงได้วางแนวทางในการแก้ไข ได้แก่ 1.การลดต้นทุนการผลิตเกลือทะเล 2.การส่งเสริมคุณภาพเกลือทะเล โดยการจำแนกเกลือทะเลออกเป็นหลายระดับ เพื่อยกระดับให้เป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ สามารถสร้างตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างถาวรและเป็นที่ยอมรับและต้องการของตลาดโลก พร้อมผลักดันเกลือทะเลไทยเป็นที่รู้จักในสังคมโลก 3.การแปรรูปผลผลิต

เกลือทะเลให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ซึ่งสหกรณ์ต้องพัฒนากระบวนการแปรรูปเกลือเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกลือทะเล โดยสหกรณ์ต้องมีอุปกรณ์การผลิต เช่น เครื่องทำเกลือป่น เครื่องทำเกลือแฉ่ง เพื่อนำไปใช้ในการทำขนมเทียนและเกลือสปา

รวมทั้งทุกภาคส่วน ต้องร่วมบูรณาการเพื่อศึกษาหาแนวทางร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมกับมีแนวคิดที่จะให้สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ทำการศึกษาวิจัยการพัฒนาเกลือทะเล เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆ อย่างกว้างขวาง และต้องส่งเสริมยกระดับระบบสหกรณ์นาเกลือให้เกิดความเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งจะต้องหาแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือได้รายได้ที่มั่นคงและสามารถประกอบอาชีพทำนาเกลือได้อย่างยั่งยืน

อย่างไรก็ดี กรมส่งเสริมสหกรณ์หน่วยงานหลักรับผิดชอบดูแลสหกรณ์ได้ขานรับนโยบายดำเนินการช่วยเหลือสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ทำนาเกลือในจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม และเพชรบุรี ภายใต้ “โครงการสร้างระบบการผลิตและการตลาดเกลือทะเลของสถาบันเกษตรกรด้วยวิธีการยกระดับราคาให้ยั่งยืน” โดยผลักดันให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา ร่วมกันในการผลิตเกลือคุณภาพมาตรฐานและยกระดับราคาเกลือให้กับสมาชิกซึ่งได้จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วงเงิน 52.5 ล้าน

บาท เป็นเงินปลอดดอกเบี้ย ให้สหกรณ์ชาวนาเกลือได้กู้ยืมไปเป็นทุนหมุนเวียนในการซื้อขายหรือรับฝากเกลือทะเลจากสมาชิกในช่วงราคาที่ตกต่ำ หรือช่วงที่ผลผลิตเกลือทะเลออกสู่ตลาดมากเกินความต้องการ โดยกำหนดราคาเป้าหมายนำตลาดเพื่อจัดเก็บรักษารวบรวม เกลือฝากไว้ในยุ้งฉางของสมาชิก และสหกรณ์จะบริหารจัดการปริมาณเกลือให้ออกสู่ตลาดให้เหมาะสมและมีคุณภาพระหว่างปริมาณและราคา เพื่อที่จะทำให้อาชีพการทำนาเกลือมีความยั่งยืน และสามารถสืบทอดสู่รุ่นต่อรุ่นต่อไป

# สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น รวมตัวเข้าร้องศูนย์ดำรงธรรม

เมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 13 มี.ค.61 นายศุภกิจ แก้วทรง พร้อมกลุ่มตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำนวนกว่า 200คน เดินทางเข้าร้องเรียนและยื่นหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อยื่นหนังสือและทวงถามพันธสัญญาที่ภาครัฐให้ไว้ว่าจะช่วยเหลือในการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯ เนื่องจากปัจจุบันยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ

นายศุภกิจ กล่าวเปิดเผยว่า ที่กลุ่มตัวแทนของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น เดินทางมาวันนี้ ก็ต้องการให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ช่วยเร่งรัดช่วยเหลือฟื้นฟูสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น และสหกรณ์อื่นๆ ซึ่งตอนนี้ปัญหาเร่งด่วนของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น คือในเดือน มี.ย.61 ที่จะถึงนี้ ทางสหกรณ์ฯ จะต้องชำระเงินให้เจ้าหนี้ ตามกระบวนการฟื้นฟู จำนวน 600 ล้านบาท และเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอีก 70 ล้านบาท

ซึ่งตอนนี้ติดขัดปัญหาเรื่องการจัดตั้งกองทุนบัญชีร่วมที่จะต้องจัดตั้งโดยกระทรวง

การคลังกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยสรุปหลักการและการปฏิบัตินำเสนอ กรม. โดยเร็ว ให้ทันก่อนที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จะต้องชำระหนี้ในเดือน มี.ย. 61 นี้ แต่หากไม่สามารถชำระหนี้ได้ ศาลล้มละลายกลาง อาจมีคำสั่งให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น ล้มละลายได้ในที่สุด และอยากให้ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือดีเอสไอช่วยคืนทรัพย์สินที่อายัดไว้จำนวน 7 รายการก่อน และสุดท้ายอยากให้ทางรัฐบาลตั้งกรอบระยะเวลาแล้วเสร็จ

“ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอได้ทำเรื่องให้ ปปง.ปล่อยทรัพย์สินที่ไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน แต่ทาง ปปง.ก็โยนเรื่องกลับให้กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเห็นสมควร พวกตนจึงอยากฝากถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอขอให้ปล่อยทรัพย์สินเบื้องต้นก่อน 7 รายการ” นายศุภกิจ กล่าวต่อท้ายว่า

ต่อมาได้มีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมาเป็นผู้รับเรื่อง ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล



เข้ายื่นหนังสือ...กลุ่มตัวแทนของสมาชิกสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่นยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีและทวงถามพันธสัญญาที่ภาครัฐให้ไว้ว่าจะช่วยเหลือในการฟื้นฟูกิจการสหกรณ์ฯ โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้รับเรื่อง ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล



**M2F**M2F  
Circulation: 400,000  
Ad Rate: 1,770**Section:** First Section/NEWS UPDATE: BANGKOK**วันที่:** พุธ 14 มีนาคม 2561**ปีที่:** -**ฉบับที่:** 1571**หน้า:** 5(ล่างขวา)**Col.Inch:** 7.12**Ad Value:** 12,602.40**PRValue (x3):** 37,807.20**Clip:** Full Color**คอลัมน์:** AROUND BANGKOK: โรคพิษสุนัขบ้าระบาด15จว.

## โรคพิษสุนัขบ้าระบาด 15จว.

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เผยว่า สถานการณ์โรคระบาดพิษสุนัขบ้ามีพื้นที่สีแดง 15 จังหวัด คือ จ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา กทม. สงขลา ตรัง และตาก ส่วนพื้นที่สีเหลือง เป็นจังหวัดที่พบโรคในสัตว์ 41 จังหวัด ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าชั่วคราว และพื้นที่สีเขียว เป็นจังหวัดที่ไม่พบโรค 21 จังหวัด ทั้งนี้ ในช่วงเดือนพ.ค.จะเร่งฉีดวัคซีนสุนัข แมว ทั่วประเทศให้ครบ



**เกษตรกรรุ่นใหม่** ● นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดกิจกรรม “ยัง สมาร์ทฟาร์มเมอร์” หรือเกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม, นายรพีทัศน์ อนุจิตต์พันธ์ เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมเกษตรกรชาวสวนจำนวนมากให้การต้อนรับ เมื่อเร็วๆ นี้.

## ทอยจ่ายวัคซีนโรคพิษหมาบ้า

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายเลควิโรจน์ โกวัดนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดแถลงข่าวสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าและมาตรการควบคุมโรคว่า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อันเนื่องจากพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งนับเป็นปัญหาสำคัญของชาติ และมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทยในปี 2563

นายเลควิโรจน์กล่าวว่า สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้ ไม่รุนแรงเท่าปีที่ผ่านมาจากกรการรายงานจำนวนผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในปี 2559 จำนวน 13 ราย ในปี 2560 จำนวน 11 ราย และในปีที่จนถึงปัจจุบันมีจำนวน 4 ราย และคาดว่าจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการสร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ามากขึ้น รวมทั้งกระทรวงเกษตรฯบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ 2558 อย่างจริงจัง

นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กรมปศุสัตว์ได้ประกาศ

เขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าไปแล้ว ได้แก่ พื้นที่สีแดงซึ่งโรคพิษสุนัขบ้ากำลังระบาดจำนวน 22 จังหวัด ประกอบด้วย ภาคเหนือ 3 จังหวัด เชียงราย ตาก และน่าน ภาคกลางและตะวันออก 9 จังหวัด กทม. นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง สระแก้ว และประจวบคีรีขันธ์ ภาคอีสาน 8 จังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ส่วน ภาคใต้ 2 จังหวัด ตรัง และ สงขลา

“ขณะนี้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเริ่มทยอยส่งมอบเข้าไปยังพื้นที่ดังกล่าวแล้ว คาดว่าจะส่งได้ครบและทำการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวได้ครบ 80% ในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้” นายสัตวแพทย์อภัยกล่าว และว่า ขณะนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดซื้อวัคซีน และอยู่ระหว่างส่งมอบวัคซีนรวมแล้วกว่า 50% ไม่ได้ล่าช้า คาดว่าในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมนี้ จะสามารถฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมวได้ 5 -6 แสนตัว และจะครบตามเป้าหมาย 1 ล้านตัว ภายในเดือนกันยายนปีนี้



สุภาพร พิมลลิขิต ที่ปรึกษาปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ วรลักษณ์ ตูสภรณ์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด เดอะมอลล์ ซ้อปปีงเซ็นเตอร์ แดลงข่าว “เดอะมอลล์ เฟ็ท โชว์ ครั้งที่ 3” งานแสดงสัตว์เลี้ยงครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ The City of Magic

# การกระจายอำนาจ คืออนาคตของประเทศไทย



พลันที่ **ธนาธร**  
**จึงรุ่งเรืองกิจ** ได้ให้  
สัมภาษณ์ผ่านโซเชียลมีเดีย  
เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของตน

ที่ตั้งใจจะเข้ามาทำการเมือง ในการเลือกตั้ง  
ที่หากจะมีขึ้นในคราวที่จะถึงนี้ ผลที่ตามมา  
มีทั้งการตอบรับอย่างมากมายและ  
แน่นอนว่า ย่อมมีเสียงที่ไม่เห็นด้วยตามมา  
เช่นกัน

แต่ประเด็นที่ผมให้ความสนใจ  
เป็นพิเศษก็คือในเรื่องที่เกี่ยวกับการ  
กระจายอำนาจ ซึ่งตรงกับแนวทางการขับเคลื่อน  
ของผมและคณะมาโดยตลอด ทำให้  
เกิดความหวังขึ้นมาอีกครั้งว่าการกระจาย  
อำนาจจะถูกสานต่อหลังจากที่เรียกได้ว่า  
ถูกทำให้หยุดอยู่กับที่มาเกือบ 4 ปี

อันที่จริงแล้วกระแสการขับเคลื่อนของ  
การกระจายอำนาจของไทยมีมาโดยตลอด  
ตั้งแต่อดีต การขับเคลื่อนเพื่อการกระจาย  
อำนาจที่เห็นเป็นรูปธรรมนับตั้งแต่ 30-40 กว่าปี  
ก่อนที่ **ไกรสร ตันติพงศ์** อดีต ส.ส.  
พรรคประชาธิปัตย์ จ.เชียงใหม่ ได้เสนอ  
แนวความคิดที่จะให้เชียงใหม่มีกฎหมาย  
เป็นของตนเอง แต่พอไกรสร ได้เป็น  
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร  
และอุตสาหกรรม ความคิดดังกล่าว  
ก็เลือนหายไป ตามมาด้วย **ถวิล ไพรสณฑ์**  
อดีต ส.ส. พรรคประชาธิปัตย์และอาจารย์  
**ธเนศวร์ เจริญเมือง** ก็ออกมารณรงค์ให้  
มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ก็ถูก  
ต่อต้านอย่างรุนแรง

ที่เกือบจะเป็นมรดกพลกัตอนที่พรรค  
พลังธรรมของ **พล.ต.จำลอง ศรีเมือง** เสนอ  
ต่อพรรคร่วมรัฐบาล ที่มีพรรคประชาธิปัตย์  
โดยมีชวน หลีกภัย เป็นนายกรัฐมนตรี ให้



การกระจายอำนาจจะเป็นคำตอบ  
ของการปรองดองและสมานฉันท์  
เพราะทุกฝ่ายทุกสีมีผลประโยชน์ร่วมกัน

แถลงนโยบายต่อสภาผู้แทนราษฎร เพื่อให้  
มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  
แต่ก็ถูกต่อรองจนต้องแก้เป็นว่า “ในจังหวัด  
ที่มีความพร้อม” ซึ่งก็ยังไม่บังเกิดผลอันใดเลย  
จวบจนปัจจุบัน เพราะพวกที่ยังหวงอำนาจ  
ต่างก็อ้างว่า “ยังไม่พร้อมๆๆ” เว้นแต่  
กรุงเทพมหานครซึ่งดำเนินการไปก่อนแล้ว  
โดยไม่เกี่ยวกับข้อเสนอนี้ว่านี่

จุดเปลี่ยนสำคัญคือปี 2552 ได้เกิด  
วิกฤติทางการเมืองว่าด้วยเหลืองแดงจน  
เกิดการรวมตัวของเหลืองและแดงขึ้นมา  
เพื่อแก้ไขวิกฤติของเชียงใหม่ที่เกิดการ  
ปะทะกันจนทำให้เศรษฐกิจของเชียงใหม่  
แทบจะพังพินาศ โดยร่วมกันวิเคราะห์เหตุ  
ของปัญหาว่าเกิดจากการรวมศูนย์อำนาจ  
การเมืองการปกครองและการตัดสินใจไว้ที่

ส่วนกลาง ทำให้ท้องถิ่นไม่มีอำนาจในการ  
ตัดสินใจในแก้ไขปัญหาของตนเอง จึงได้พบปะ  
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตามเวทีต่างๆ  
อยู่เสมอ จวบจนเดือนม.ค. 2554 จึงได้มีการ  
ยกร่าง **พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ  
เชียงใหม่มหานครฯ** ขึ้นมา โดยมีหลักการ  
ที่สำคัญ คือ

1. ยกเลิกการบริหารราชการส่วน  
ภูมิภาค เหลือเพียงราชการส่วนกลาง และ  
ราชการส่วนท้องถิ่นเต็มพื้นที่ โดยราชการ  
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจในการกำหนด  
แนวนโยบาย ระเบียบ ข้อบัญญัติ การจัด  
งบประมาณการคลัง การจัดการบริหารบุคลากร  
ได้ครอบคลุมทุกเรื่องยกเว้น 4 เรื่องหลัก  
คือ การทหาร ระบบเงินตรา การศาลและ  
การต่างประเทศ

โดยแบ่งการปกครองเป็น 2 ระดับ (two tiers) แบบญี่ปุ่น คือ ระดับบน (เชียงใหม่ นคร) และระดับล่าง (เทศบาล) ทำให้สามารถดูแลครอบคลุมเต็มพื้นที่ โดยทั้ง 2 ระดับมีการบริหารที่อิสระต่อกัน **เป็นลักษณะการแบ่งหน้าที่การทำงานให้ชัดเจน**

2. ทำให้การเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม ทำให้ระบบการตรวจสอบ มีความเข้มแข็ง และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างดุลยภาพ 3 ส่วนคือ **ผู้ว่าราชการเชียงใหม่ นครสภาเชียงใหม่ มหานคร และสภาพลเมือง(civil juries หรือ citizen juries)**

ล่าสุดก็ได้มีการประชุมสภาพลเมืองเชียงใหม่เมื่อ 11 ก.พ.2561 ที่ผ่านมา ในรูปแบบของการประชุมเมือง(town meeting) ที่ใช้ในแถบ New England และในหลายพื้นที่ของสหรัฐ

ซึ่งหลักการนี้รวมถึงการสนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้อำนาจโดยตรงในการกำหนดทิศทางการพัฒนา ตรวจสอบการทำงานหน่วยงาน ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และเข้าถึงการใช้งานงบประมาณ ผ่านกระบวนการกลไกต่างๆ เช่น สภาพลเมือง การไต่สวนสาธารณะ การมาธิการด้านต่างๆ เช่น การศึกษา เกษตร ฯลฯ

3. การปรับโครงสร้างด้านภาษี โดยภาษีทุกชนิดที่เก็บได้ในพื้นที่ จะส่งคืนรัฐบาลส่วนกลาง 30% และคงไว้ที่จังหวัด 70% กอปรกับการที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ(คปร.)ที่มี อานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานได้สรุปไว้เมื่อ 18 เม.ย. 2554 ว่าหากจะปฏิรูปประเทศไทยให้สำเร็จ ต้องยกเลิกการหารายได้ส่วนภูมิภาคและปฏิรูปการจัดการเกี่ยวกับที่ดิน กระแสการยกเลิกการหารายได้ส่วนภูมิภาคจึงได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวาง แต่น่าเสียดายที่กระแสการปฏิรูปที่ดินกลับไม่ได้รับการตอบรับเท่าที่ควร

หลังจากนั้นจังหวัดต่างๆ นับได้ 50 กว่าจังหวัด ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับเรื่องนี้ อาทิ บัตตานีมหานคร ระยองมหานคร ภูเก็ตมหานคร ฯลฯ และในที่สุด

คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย(คปก.) ได้เคยมีการแนวความคิดที่จะเสนอร่าง พ.ร.บ.จังหวัดปกครองตนเองฯ เพื่อที่จะใช้เป็นกฎหมายกลางสำหรับทุกๆ จังหวัดที่จะได้ไม่ต้องไปประดมรายชื่อเพื่อเสนอกฎหมายแบบที่ จ.เชียงใหม่ได้ดำเนินการมาจนมีการยื่นต่อสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วเมื่อ 26 ต.ค.2556 โดยมีรองประธานสภาฯ ไปรับด้วยตนเองถึงที่จ.เชียงใหม่

แต่น่าเสียดายที่มีการยุบสภาแล้วก็ตาม มาด้วยการยึดสภาเมื่อ 22 พ.ค.2557 ทำให้ร่างพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเชียงใหม่ นครฯ ตกไปโดยปริยาย รอการรื้อฟื้นเพื่อเสนอเข้าไปใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งก็คงต้องมีการปรับปรุงให้ทันต่อยุคสมัยต่อไป

การปฏิรูปโครงสร้างอำนาจในระดับบนมีข้อถกเถียงไม่เป็นข้อยุติ ไม่ว่าจะเป็นสภาเดี่ยวหรือ 2 สภา เมืองค็กรอิสระดีหรือไม่ดี ฯลฯ ยกที่จะเห็นพ้องร่วมกันได้ง่าย แต่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจนั้น ทุกสีทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องต้องกันเพราะเป็นสิทธิพื้นฐานในการจัดการเกี่ยวกับชีวิตของตนเอง(Self Determination Rights) ที่ทั่วโลกและสหประชาชาติให้การรับรอง

**การกระจายอำนาจจะเป็นคำตอบของการปรองดองและสมานฉันท์ เพราะทุกฝ่ายทุกสีมีผลประโยชน์ร่วมกัน** การริเริ่มของกระบวนการขับเคลื่อนเชียงใหม่ นครหรือเชียงใหม่จัดการตนเองจนล่าสุด คือ จังหวัดปกครองตนเองนั้นได้เป็นตัวอย่างที่สถาบันการศึกษา สถาบันที่ทำงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคความขัดแย้ง ฯลฯ ได้นำไปศึกษากันอย่างกว้างขวาง และมีผู้ศึกษาวิจัยได้ลงพื้นที่มาสัมภาษณ์สอบถามกันอยู่อย่างต่อเนื่อง

**จะช้าหรือเร็ว จะมากหรือน้อย การกระจายอำนาจต้องเกิดขึ้น และหากจะต้องการให้ประเทศไทยมีอนาคตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงจะต้องมีการลดอำนาจส่วนกลางแล้วกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น เพราะไม่มีประเทศใดที่ประชาธิปไตยในระดับชาติเข้มแข็ง โดยปราศจากการปกครองท้องถิ่นที่เข้มแข็ง(no state without city)หรือกครับ**

## เด่นทั่วไทย

### โรคพิษสุนัขบ้าระบาด 15 จังหวัด

นายเลศิวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคระบาดพิษสุนัขบ้า มีพื้นที่สีแดง 15 จังหวัด คือ จ.สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง สระแก้ว ฉะเชิงเทรา กรุงเทพฯ สงขลา ตรัง และตาก ส่วนพื้นที่สีเหลืองเป็นจังหวัดที่พบโรคในสัตว์ 41 จังหวัด ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าชั่วคราว และพื้นที่สีเขียว เป็นจังหวัดที่ไม่พบโรค 21 จังหวัด ทั้งนี้ ในช่วงเดือน พ.ค.จะเร่งฉีดวัคซีนสุนัข แมว ทั่วประเทศ ให้ครบ ■